

TẠI SAO LẠI CÓ CUỘC CHIẾN TRANH TÔN GIÁO “ẢO” TRÊN MẠNG?

Trong những năm gần đây, liên tục có những bài viết, thư ngỏ trên Internet, mạ lị Công Giáo dưới nhiều hình thức, mang tính chất gây một cuộc chiến tranh tôn giáo “ảo” trên mạng, có lợi cho cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là trong mùa Covid, rồi bạo loạn làm cho cả nước Mỹ lo âu, những bài viết, thư ngỏ vẫn không ngừng một ngày, chứng tỏ tác giả của những việc gây chiến này hoàn toàn vô cảm, vô lương, và vô giáo dục.

–Một số kẻ gây chiến tranh Tôn Giáo hay sử dụng ngôn từ bình dân, có kèm theo những dẫn chứng bằng những “ngụy thánh kinh”, “ngụy thư”, nghĩa là từ những “thánh kinh” không chính gốc, không được người Công Giáo công nhận, vì đã bị cắt xén, thêm thắt bậy bạ. Phần đông những kẻ viết loại này là thuộc hạ của nhóm Giao Điểm là một ổ Việt Cộng nằm vùng, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Chung Ngọc (đã chết), Nguyễn Mạnh Quang (đã chết), Charlie Nguyễn (đã chết), Bùi Kha (đã chết)... chuyên đánh phá Công Giáo, nhưng thực tế là muốn phá hỏng tư tưởng, triết lý Phật Giáo qua việc núp dưới “dù” Phật Giáo mà lại làm những việc phản lại lời dạy của Đấng Thế Tôn, để các Phật Tử nghi hoặc và đi đến việc chán nản, mất luôn lòng tin vào tín lý Phật Giáo. Trong số này, hiện nay, chỉ còn Trần Quang Diệu và Ri Nguyễn vẫn lải nhải thực hiện việc này. Kết quả là một số thành viên Công giáo nổi nóng chửi lại đạo Phật làm ô uế Phật Giáo luôn.

–Một hình thức gây bất ổn cho các niềm tin tôn giáo khác mà đại diện là Wissai, lại thích trích dẫn những cái gọi là “tài liệu” từ Wikipedia, một loại mạng lưới “oanh kích tự do”, (free posting) nghĩa là ai cũng có thể in lên được bất cứ sự kiện nào, lý luận nào theo ý muốn của cá nhân tác giả, mà không biết rằng những cái gọi là tài liệu trên Wikipedia không được coi là tài liệu tham khảo trong các trường đại học Mỹ. Các sinh viên làm bài thi mà sử dụng tài liệu lấy từ Wikipedia là bị loại. Wissai thì khá hơn Trần Quang Diệu bằng cách tự xưng mình là Vô Thần, thích “nổ” tiếng Anh và mỗi ngày đều lên tiếng thách thức người khác thi đấu tiếng Anh với mình một cách cực kỳ kiêu ngạo, gọi tất cả mọi người Việt là “ngu đần, heo, lợn, đầu bò...”.

–Với Thích Chân Tuệ, người tự xưng là Nhà Sư, là chủ trì Viện Phật Học Tịnh Quang Canada, vừa viết những bài dài dòng mạ lị Công Giáo, vừa phê bình các Phật Tử và những Tu sĩ khác trong các việc Phật Sự. Thích Chân Tuệ là tay gây chiến tranh tôn giáo nguy hiểm nhất vì một số bài viết của Thích Chân Tuệ mang dáng vẻ tu hành, trí thức, nhưng một số khác lại chứa toàn tư tưởng dung tục, nghiêng về tính du côn, du đảng, đôi khi chửi thề văng mạng. Có lần, Thích Chân Tuệ nổi nóng, viết trên mạng: “Đ.M. mày! Ông là Việt Cộng thì đã sao?”

Đây là một âm mưu thâm độc của ổ Giao Diêm: một ná, hai chim! Vừa đánh Công Giáo, vừa làm cho Phật Tử mất phương hướng, đồng thời tạo lợi thế cho đảng cộng sản là Đảng vẫn chủ trương: “Tôn giáo là thuốc phiện, cần phải tiêu diệt!”

–Một số khác thì chửi đổng chửi vài câu có tính cách tiêu lâm “đen”, nghĩa là tục tũ, bậy bạ nhưng ngắn ngủi, không kèm tài liệu gì như Phạm Hoàng Vương, Hoàng Thảo Vy, Su Ông Giác Hạnh...

–Một số lại hành xử cực kỳ hạ cấp, qua nhiều đoạn viết hoặc dài hoặc ngắn, chứa đầy nội dung vô cùng dâm tục, dơ bẩn đến cực độ, mà lại mầu mè linh tinh, người đọc vừa liếc qua là vội xóa đi ngay vì không muốn phải đi rửa mắt như Hoa Hoàng Lan (chuyên viên viết truyện dâm), Tôn Ông Gò Vấp (Phượng Hoàng, BS Tôn Ông, TS, GS...), Tím (chuyên viên làm Thơ dâm)...

Người thức giả tự hỏi: Gây chiến tranh tôn giáo như thế để làm gì? Nhục mạ nhau để làm gì? Tạm suy luận: Những kẻ chủ mưu gây chiến nêu trên chắc biết rõ mười mười là công tác chia rẽ tôn giáo của chúng sẽ không bao giờ có kết quả, người Công Giáo vẫn giữ niềm tin của mình, Phật Tử vẫn tu dưỡng bản thân theo Bát Chánh Đạo, không có ai vì những lời châm chọc hạ cấp, đôi khi cùng cực dơ bẩn kia mà bỏ đạo, nhưng chúng vẫn cứ làm hoài, không ngưng. Tại sao?

–Để thỏa mãn yêu cầu của Nghị quyết 36 là tạo bất ổn trong cộng đồng mạng, tạo chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau rồi đi đến mất đoàn kết tôn giáo là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền, Độc Lập của Việt Nam.

–Để duy trì chủ trương của Nhóm Giao Diêm, là phá tan niềm tin Công Giáo, (Tôn Giáo dạy cho người ta Thương Yêu nhau) là điều bọn Ma Quỷ, căm ghét tối đa, mặc dù đa số đã “hui Nhị Tì” về gặp Diêm Vương, một số khác đang rên rỉ vì bệnh hoạn, vì các hồn oan Mậu Thân đang đòi báo oán.

–Để thỏa mãn tính ham Nổ, Tự Kiêu của chính mình. Để cho “Vua biết mặt, Chúa biết tên” về khả năng viết tiếng Mẽo cũng như khả năng làm Thơ bèo của mình. Một vài kẻ hiện nay, đang cô đơn, lủi thủi một mình, bị gia đình ruồng bỏ, không bạn bè nói chuyện, nên cứ thích tạo cơ hội cho người khác chửi mình rồi để mình cũng có cơ hội chửi lại, kéo ngậm miệng suốt ngày mà không ai nói chuyện thì đau khổ như ở trong tù cấm cố vậy.

Đó là những nguyên nhân chính tạo ra những cuộc tranh cãi vô bổ về Tôn Giáo này. Chỉ có một phương pháp làm chấm dứt các mục đích trên là “Không tranh luận, không cố gắng giải thích những điều mà bọn gây chiến kia bịa ra, nổ ra để quậy cộng đồng.” Việc Phốt lờ bọn chúng sẽ làm cho chúng cay cú, tức hận, và đau khổ vì không thực hiện được

điều mình mong ước. Không được trả lời, bọn chúng sẽ phải cay đắng tự triệt tiêu, từ đó, có thể mang bệnh u uất mà chết dần trong cô đơn, nhục nhã.

Vài hàng góp ý, mong được quý vị thức giả đón nhận. Chúc mọi người Tâm Thân An Lạc, Sức Khỏe và Hạnh Phúc.

Chu Tất Tiến,
6 tháng 6 năm 2020

